



ที่ นธ ๐๐๑๗.๒/ว ๖๗๕

ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  
ถนนศูนย์ราชการ นธ ๙๖๐๐๐

๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง สรุปผลการประชุมติดตามงานนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร  
เรียน หัวหน้าส่วนราชการตามบัญชีแนบท้าย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๑.๒/ว ๒๙๔๔

ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ฉบับ

๒. สรุปผลการประชุมฯ

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งสรุปผลการประชุมติดตามงานนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมแก้วกวี ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ จังหวัดนราธิวาสขอแจ้งสรุปผลการประชุมติดตามงานตามนโยบายดังกล่าว เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการขับเคลื่อนข้อสั่งการตามนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ทางเว็บไซต์จังหวัดนราธิวาส [www.narathiwat.go.th](http://www.narathiwat.go.th) ในหัวข้อ “ระบบหนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส”

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวีรพัฒน์ บุณฑริก)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๗๓๖๔ ๒๖๓๘

## บัญชีแนบท้าย

หนังสือจังหวัดนราธิวาส ที่ นธ ๐๐๑๗.๒/ว๑๗๗๕ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง สรุปผลการประชุมติดตามงานนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

---

๑. ปลัดจังหวัดนราธิวาส
๒. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนราธิวาส
๓. พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส
๔. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส
๕. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส
๖. ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส
๗. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส
๘. นายอำเภอทุกอำเภอ
๙. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
๑๐. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขานราธิวาส

ยท๕๙  
1 ไร่ ๑๐๐

ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  
รับเลขที่ 004358  
วันที่ 22 มี.ค. 2567

สำนักงานจังหวัดนราธิวาส  
รับเลขที่ 03045  
วันที่ 22 มี.ค. 2567



ที่ มท ๐๒๑๑.๒/ว ๒๙๕๔

สำนักงานจังหวัดนราธิวาส  
กระทรวงมหาดไทย  
กลุ่มงานผู้พิทักษ์และข้อมูลฯ  
ถนนอิสรภาพ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐  
เลขที่รับหนังสือ ๒๙๕  
วันที่ ๒๒ / ๓ / ๖๗

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง สรุปผลการประชุมติดตามงานนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดมุกดาหาร)

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปผลการประชุมฯ

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดมุกดาหาร ได้จัดประชุมติดตามงานนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้องประชุมแก้วกีนรี ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม

เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยนำไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารราชการจังหวัด จึงขอให้จังหวัดพิจารณา ข้อเสนอในการประชุมดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติในพื้นที่และขับเคลื่อนการดำเนินงานในส่วน ที่เกี่ยวข้องและให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนงานตามภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยในประเด็นที่ผู้บริหาร กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการในการประชุมฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอให้มีการกำกับ ติดตาม และเร่งรัดการดำเนินงาน เพื่อให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์สุขของประชาชนในจังหวัดได้อย่างยั่งยืน โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ทาง QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย



สิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน

โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗

สรุปผลการประชุมติดตามงานนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย  
ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมแก้วกนิรี ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร



เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน ประชุมการประชุมติดตามงานนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุมแก้วกนิรี ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยมี นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ รองอธิบดีกรมการปกครอง นายเจียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี รองอธิบดี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายพรณรบ เตชะมงคลาภิวัฒน์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อาจารย์ขวัญทอง สอนศิริ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นางอัญชลี กัลมาพิจิตร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร นายบุญเรือง เมฆฉิม นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ นายไกร เอี่ยมจุฬา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายเอกราช มณีกรรณ์ ปลัดจังหวัดมุกดาหาร นายสุเทพ แก้วทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของจังหวัดในสังกัด กระทรวงมหาดไทย นายอำเภอ และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ซึ่งมีประเด็นข้อราชการสำคัญ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน ดังต่อไปนี้

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)		
๑. ต้นแบบ "ผู้นำ" บำบัดทุกข์ บำรุงสุข	<p>๑.๑ ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารที่เป็น "ผู้นำ" ในการทำหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ให้กับพี่น้องประชาชนจังหวัดมุกดาหารอย่างยิ่ง และต่อเนื่อง เป็นที่ยกย่องชื่นชมของผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ตลอดจนภาคีเครือข่าย แสดงให้เห็นว่า การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะ "ผู้นำของจังหวัด" ได้รับคำชื่นชม มีผลงานที่ดีได้นั้น ด้วยเพราะนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการในพื้นที่ช่วยเหลือการทำงานร่วมกัน ทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและจังหวัดมุกดาหารมีชื่อเสียง</p> <p>๑.๒ ขอเน้นย้ำว่า "ผู้นำดี ทีมดี พี่น้องประชาชน มีความสุข" ทำหน้าที่หัวหน้าในฐานะผู้นำ และทำหน้าที่ในฐานะ ทีมงานของผู้นำไปพร้อม ๆ กันให้ดีที่สุด เนื่องจากจังหวัดมุกดาหารเป็น จังหวัดที่ขับเคลื่อนงานเพื่อพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมาก สะท้อน เพราะทำให้ได้เห็นสิ่งที่ดีงามของอำเภอคำชะอีว่าเป็นดินแดน แห่งความสุข และอำเภอหนองสูงที่เป็นดินแดนแห่งความรักสามัคคี ของพี่น้องคนไทยและคนชาติพันธุ์ผู้ไท</p>	จังหวัดมุกดาหาร

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒. การปฏิบัติหน้าที่เป็นข้าราชการที่ดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และแนวทาง การขับเคลื่อนงานในพื้นที่	<p>๒.๑ ขอให้ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยทุกคนปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการที่ดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสนองแนวพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันมุ่งมั่นในการสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราชูปถัมภ์</p> <p>๒.๒ ยึดหลัก "บวร" หรือภาคีเครือข่ายทั้ง ๗ ภาคี ประกอบด้วย ภาคราชการ ภาคผู้นำศาสนา ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และภาคสื่อสารมวลชน ด้วยการ ทำงานตามหลัก ๔ ร คือ ร่วมพูดคุย ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับ ประโยชน์ เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดเปรียบเสมือนนายกรัฐมนตรี ของจังหวัด นายอำเภอเปรียบเสมือนนายกรัฐมนตรีของอำเภอ ที่จะต้องติดตาม ปรึกษางานของทุกกระทรวงที่อยู่ในพื้นที่จังหวัด พื้นที่อำเภอ ต้องพูดคุยถามไถ่หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการ ทุกสังกัดในพื้นที่ เพื่อจะได้เป็นเพื่อนคู่คิด ร่วมเสนอแนะตัดสินใจ นำไปสู่การผลักดันขับเคลื่อนสิ่งที่ดี ที่เป็นเป้าหมาย เป้าประสงค์ ของรัฐบาลและทุกกระทรวง ให้เกิดขึ้นด้วยพลังความสามัคคี</p> <p>๒.๓ ขอให้นายอำเภอเป็นผู้นำในการสร้างทีม ทั้งทีมที่เป็นทางการ คือ ข้าราชการ และกลไกตามกฎหมายในพื้นที่ และทีมที่ไม่เป็นทางการ คือ ทีมจิตอาสาจาก ๗ ภาคีเครือข่าย ในระดับพื้นที่อำเภอ "นายอำเภอ" เป็น "ผู้นำของอำเภอ" และยังเป็นหัวหน้าของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ ทำหน้าที่ เป็น Chief Officer คอยบำรุงขวัญและกำลังใจให้กับประชาชน "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ๒๔ ชั่วโมง" สร้างสรรค์สิ่งที่ดี เพื่อให้พี่น้อง ประชาชนมีความไว้วางใจ เคารพนับถือและเป็นที่ยึดมั่นลงพื้นที่ไปทำงานในลักษณะที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ - กรมพระยาดำรงราชานุภาพ องค์ปฐมเสนาบดี ได้ประทานข้อคิด การทำงานไว้ว่า "รองเท้าสีก่อนกางเกงขาด" และทรงสรุป ไว้อย่างชัดเจนว่า "การที่จะทำให้เราเป็นที่เคารพเชื่อถือ ไม่ได้ อยู่ที่อำนาจหรือพระราชศัตราวุธที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานให้ แต่อยู่ที่พี่น้องประชาชน" ซึ่งความรักจะเกิดขึ้นได้ ต้องทำงานแบบใกล้ชิด เข้าติดดินอยู่กับพี่น้องประชาชน หมั่นพูดคุย เยี่ยมเยียน ติดตามถามไถ่ ต้องมี "วิสุตาสปรมา ญาติ : ความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่ง" เห็นพี่น้องประชาชนเป็นเหมือน ญาติมิตร อันมีความหมายที่สอดคล้องตรงกับคำว่า "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน"</p>	จังหวัดทุกจังหวัด

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	<p>๒.๔ ทำงานบนพื้นฐาน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” พี่น้องประชาชน โดยกำหนดพื้นฐานอย่างก้าว การวางตัวและการทำงานคือ "ครองตน" "ครองคน" "ครองงาน" ให้ดี เทิดทูนและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอ เป็นผู้นำในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข น้อมนำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดจนพระบรมราโชวาทพระราชดำรัส มาเป็นหลักชัยในการขับเคลื่อนปฏิบัติงานควบคู่กับนโยบายของรัฐบาลอย่างเต็มกำลัง</p>	
<p>๓. การถ่ายทอดเรื่องราวการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น</p>	<p>หนุนเสริมบทบาทของผู้ที่ผ่านการอบรมวิทยากรประวัติศาสตร์ชาติไทย ของกระทรวงมหาดไทยให้ได้มีการถ่ายทอดเรื่องราวการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ขยายผลไปสู่พี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ ทั้งในโรงเรียน ชุมชน เวทีประชาคม การประชุมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อธำรงความเป็นสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ให้คงอยู่เป็นหลักชัยแก่คนไทยทุกคนอย่างยั่งยืนสืบไป</p>	<p>จังหวัดทุกจังหวัด</p>
<p>๔. การแก้ไขปัญหา ยาเสพติด</p>	<p>ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญบูรณาการร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดในการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เป็น "Quick Win" และเป็นเรื่องเร่งด่วนที่สุดที่จังหวัดต้องดำเนินการเพื่อทำสงครามกับยาเสพติดตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ดังนี้</p> <p>๔.๑ ค้นหาผู้ที่เป็นผู้ป่วยยาเสพติดและผู้ป่วยโรคจิตเวช โดยใช้กลไกของนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอำเภอ ในการ Re X-ray เพื่อนำไปเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗</p> <p>๔.๒ รวบรวมรายชื่อผู้ค้ายาเสพติดรายย่อยในพื้นที่ และนำมาดำเนินคดี เพื่อปราบปรามยาเสพติดให้หมดไป โดยให้ความสำคัญกับการลดจำนวนผู้ค้า (Supply Side) เพื่อลดจำนวนผู้เสพยาเสพติด (Demand Side) ตลอดจนดำเนินการปราบปรามตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด อาทิ การนำกำลังทีมอำเภอ ชุดปฏิบัติการพิเศษ ทำการตรวจค้น ตั้งด่าน ค้นหาผู้ค้าและผู้เสพยาเสพติดมาเข้าสู่กระบวนการตักวงจรรยาเสพติดให้ได้</p> <p>๔.๓ นำผู้ค้ายาเสพติดมาดำเนินคดีอย่างเคร่งครัด หากสืบสวนจากผู้เสพยาเสพติดแล้วพบว่าครอบครองยาเสพติดจำนวนมากให้ดำเนินคดีและขยายผลต่อไป</p>	<p>จังหวัดทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๕. การขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)	<p>ขอให้นายอำเภอสร้างทีมในพื้นที่เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน โดยการหมั่นลงพื้นที่พบปะประชาชนทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทำให้ทุกพื้นที่เป็นพื้นที่แห่งความยั่งยืนตามพระดำริ "หมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)" ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา รวมทั้งการน้อมนำแนวพระราชดำริสร้างความมั่นคงด้านอาหารของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" คือ ๑) มีผักกินเองปลูกเอง ๒) รู้จักเก็บเมล็ดพันธุ์ ๓) ผู้จัดแบ่งปันผลผลิตและเมล็ดพันธุ์ และ "ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน" ตลอดจนการดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยการคัดแยกขยะ ทำให้ประชาชนเป็นมนุษย์ ๓Rs ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน รมณรงค์ร่วมกันสวมใส่ผ้าไทย เพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้เป็นผู้มีจิตอาสา ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สร้างความรัก ความสามัคคี ทำให้ระบบคุ้มบ้าน หอ่อมบ้าน กลุ่มบ้าน กลับมาเป็นกลไกในการดูแลสุขภาพในชุมชน มีน้ำไว้อุปโภคบริโภค ด้วยการขุดบ่อน้ำดินประจำครัวเรือน มีระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและถ่ายทอดสู่ลูกหลาน</p>	จังหวัดทุกจังหวัด

กลุ่มงานติดตามและประเมินผล  
สำนักนโยบายและแผน สป.